



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,447 ปีที่ 16

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

เก็บภาษีท่องเที่ยว ต่างชาติเที่ยวไทย ชื้อใหม่ ค่าเหยียบแผ่นดิน ปี 68

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมจะนำเรื่องเสนอกรม.ไฟเขียวจัดเก็บ “ภาษีท่องเที่ยว” สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย (Traveling Tax) 150-300 บาทต่อคน แทนจากเดิมที่ก่อนหน้านี้มีการเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ” หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า “ค่าเหยียบแผ่นดิน” โดยจะนำเสนอดังกล่าวได้ในช่วงไม่เกินเดือนมกราคม ปี 2568 และประกาศบังคับใช้ในอีก 6 เดือนหลังผ่านครม. ซึ่งการที่ **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : bangkokbiznews.com



ภาพจาก : www.thaipost.net



ภาพจาก : www.matichon.co.th

อองฟองต์ ชวนจุ่ม Art Toy ฟันฟูเต่าทะเลไทย **น. 2** ดึง Viput A หักขาดซื้อดังช่วยออกแบบลิคค้า **น. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

เก็บภาษีท่องเที่ยว ต่างชาติเที่ยวไทย ชื่อใหม่ ค่าเหยียบแผ่นดิน ปี 68

นายสรวงค์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่ากระทรวงท่องเที่ยวเตรียมจะนำเรื่องเสนอกรม.ไฟ เชี่ยวจัดเก็บ "ภาษีท่องเที่ยว" สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย (Traveling Tax) 150-300 บาทต่อคน แทนจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ มีการเรียกว่า "ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ" หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า "ค่าเหยียบแผ่นดิน"

โดยจะนำเสนอดังกล่าวได้ในช่วงไม่เกินเดือน มกราคม ปี 2568 และประกาศบังคับใช้ในอีก 6 เดือนหลังผ่านครม. ซึ่งการที่ต้องนำเรื่อง เสนอดังกล่าวใหม่อีกครั้ง แม้รัฐบาลชุดเดิมจะเคยมีมติไว้แล้ว เนื่องจากเป็นรัฐบาลใหม่ ทางสำนักงานกฤษฎีกาจึงเสนอว่าควรนำเรื่องเข้าครม. พิจารณาอีกครั้ง ดังนั้น ระหว่างนี้ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่

- 1.ระบบเอาต์ซอร์ส ให้มีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการระบบ
- 2.ต้องเปิดประมูลบริษัทประกันที่จะเข้ามาดำเนินการทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยว โดยในกรณีเสียชีวิต วงเงิน 1 ล้านบาท และกรณี บาดเจ็บ วงเงิน 5 แสนบาท

ทั้งนี้จะเป็นเงินที่จัดเก็บเพิ่มเติมจากวงเงินประกันนักท่องเที่ยวทำเองอยู่แล้ว ในกรณีขาดเหลือสามารถเบิกเพิ่มจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยประกันที่จัดเก็บจากภาษีนักท่องเที่ยวจะครอบคลุมการเดินทางไม่เกิน 30 วัน

เนื่องจากการสำรวจที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ 87% พำนักในไทยไม่เกิน 30 วันอยู่แล้ว ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอแนะเรื่องการกำหนดให้จัดเก็บภาษีท่องเที่ยว 2 อัตราสำหรับทางบกกับทางน้ำ จำนวน 150 บาทต่อคน และทางอากาศ 300 บาทต่อคน ตามมติ ครม.เดิมที่จะต้องพิจารณา แต่สำหรับรัฐบาลชุดใหม่ อาจมีการพิจารณาจัดเก็บในอัตราเดียวกันไปเลย เพื่อป้องกันข้อ ครหาว่าเลือกปฏิบัติไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามหากจัดเก็บภาษีท่องเที่ยวทางอากาศก่อนในเฟส 1 ก็น่าจะดำเนินการได้ เพราะมีปริมาณการ เดินทางครอบคลุม 70% ของการเดินทางเข้าไทยทั้งหมด แต่ต้องประกาศให้ชัดเจนว่าเฟส 1 จะเริ่มจัดเมื่อใด และเฟส 2 ที่จะจัดเก็บทางบก กับทางน้ำมีกำหนดเมื่อใด เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีท่องเที่ยวทางอากาศ เสียความรู้สึก

ส่วนกลุ่มคนที่ต้องเดินทางค้าขายข้ามชายแดน มองว่าการจัดเก็บภาษีท่องเที่ยวจะไม่กระทบต่อตลาดนี้ เพราะการเดินทางข้ามแดน ของกลุ่มนี้ มีการแสดงบัตรข้ามแดนหรือบอร์เดอร์พาส สามารถข้ามแดนได้ชั่วคราว จึงไม่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว จากกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา กล่าวถึงระบบการจัดเก็บภาษีท่องเที่ยว หรือตราเวลลิงแท็ก ว่า จะมีการจัดเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวผ่านซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ใดๆนั้น ก็ต้องไปว่ากันอีกที โดยได้เชื่อมระบบการเงินกับกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้งบประมาณสำหรับประกันจะอยู่ที่อัตราเดิม คือไม่เกิน 60 บาท จากการจัดเก็บภาษีท่องเที่ยววงเงิน 300 บาทต่อคน ส่วนขนาดกองทุนว่าจะมีการจัดเก็บเงินเท่าใด สามารถคำนวณจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลย เช่น อัตรา 300 บาทต่อคน คุณอย่างน้อย 36 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็นราว 3.6 หมื่นล้านบาท โดยในปีแรกที่จัดเก็บเงิน เข้ากองทุนอาจมีตกหล่นบ้างเล็กน้อย เพราะเป็นช่วงทดลองระบบ (ที่มา : www.thansettakij.com)

อองฟองต์ ชวนहु้ Art Toy ฟินฟูเตาทะเลไทย

นางชุตินา ประเสริฐศรี Brand Management Director บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 'อองฟองต์' มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อเด็ก ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ ธรรมชาติ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความรักโลก ซึ่งในปีนี้ อองฟองต์ได้มุ่งมั่นในการดำเนิน โครงการ "Enfant SOS : Save Our Sea Turtles อองฟองต์ ชวนน้องปกป้องเต่าทะเล" เพื่อสานต่อความตั้งใจในการฟื้นฟูระบบนิเวศทาง ทะเลไทย และเพื่อปกป้องผู้พิทักษ์ท้องทะเล อย่างบรรดา 'เต่าทะเล' ที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหาร ทำให้ระบบนิเวศ เกิดความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ Enfant SOS : Save Our Sea Turtles อองฟองต์ ชวนน้องปกป้องเต่าทะเล มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักู และสนับสนุนการอนุรักษ์เต่าทะเลไทย รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยมีจุดเริ่ม ต้นจากการพาครอบครัวหัวใจรักโลก ร่วมทำกิจกรรม One Day Trip ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้บทบาทสำคัญของสายพันธุ์เต่าทะเลไทย เช่น เต่าตนุ เต่ากระ, เต่าหญ้า, เต่ามะเฟือง, เต่าหัวค้อน ที่คอยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ทั้งการช่วยควบคุมปริมาณแมงกะพรุนและสัตว์น้ำบางชนิด รวมถึงการ รักษาแนวปะการังและพื้นหญ้าทะเลให้แข็งแรง พร้อมรับรู้ถึงภัยคุกคามที่เต่าทะเลไทยต้องเผชิญ ทั้งจากการทำประมงที่ไม่ยั่งยืน ปัญหาขยะ พลาสติกที่ถูกล้างลงทะเล หรือการพัฒนาชายฝั่งที่ทำให้เต่าทะเลขาดพื้นที่ในการวางไข่ เป็นต้น (ที่มา : www.dailynews.co.th)

ดีง Viput A หักวาดชื่อดังช่วยออกแบบสินค้า

แบรนด์ ดีง Viput A นักวาดชื่อดังช่วยออกแบบสินค้า กระตุ้นคนไทยกล้าแสดงความรู้สึก นางสาวจตุพร ธนาพรสังสุทธิ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด ประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ชันโฮรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการสำรวจกลุ่มลูกค้าทำให้ทราบว่าปกติคนไทยมักมีขอบของขวัญแตกต่างกันในช่วงเทศกาลใหญ่ๆ นอกจากนั้นคนไทย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองที่แท้จริงของตัวเอง

ทั้งนี้ "แบรนด์" จึงอยากสนับสนุนคนไทยส่งต่อความรู้สึกของตัวเองไปยังคนรอบข้างได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องรอเทศกาลใดๆ ด้วย "Brand's Gift-ing Casual Occasion 2024" #ให้แบรนด์แทนใจในทุกวัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำให้การมอบของขวัญเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วัน โดยไม่ต้องรอโอกาสพิเศษ โดยดีงนักวาดภาพประกอบชื่อดัง "อั้ง-วิฑูร์ อัสวเวทวุฒิม" หรือ Viput A มาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ให้แบรนด์แทนใจในทุกวัน" เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย การรู้สึกขอบคุณ และการให้กำลังใจ ระหว่างผู้ให้และผู้รับ เปลี่ยนการให้ "วันธรรมดา" กลายเป็น "วันพิเศษ"

สำหรับชุดของขวัญ #ให้แบรนด์แทนใจในทุกวัน มีทั้งหมด 3 ธีม โดยมีการออกแบบลวดลายสีสรรที่แตกต่างกันออกไป เพื่อสื่อความ หมายแทนใจผู้ให้และผู้รับ ได้แก่ ธีม "เป็นกำลังใจให้" "กำลังใจดีใจ" อยู่ตรงนี้เสมอ ธีม "รักและห่วงใย" "จะอยู่ข้างๆ เสมอ" ลวดลายสื่อถึงความรัก ที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและห่วงใย ที่มีความเข้าใจและสนับสนุนกัน ธีม "ขอบคุณนะ" "ขอบคุณที่อยู่ข้างกัน" แรงบันดาลใจสำหรับภาพนี้มา จากการแสดงความซาบซึ้งในรูปแบบของความเป็นกันเองและการแสดงออกที่เรียบง่าย พร้อมกับรอยยิ้มที่แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณจากใจ (ที่มา : www.dailynews.co.th)



ที่ กค ๐๙๑๐๓.๐๖/ 10138

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓
๓๙๕/๑ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญพบให้มารับทราบผลการตรวจสอบ

เรียน บริษัท ศรีนคร ออโต้พาร์ท จำกัด โดย นายสรวิศทอง จิตระสู ผู้ชำระบัญชี

อ้างอิง ๑. หมายเลขคดีกรมสรรพากร เลขที่ กค ๐๙๑๐๓.๐๖/๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหมายเรียก ที่ กค ๐๙๑๐๓.๐๖/๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ด้วยกรมการมีความประสงค์จะพำนัก เพื่อบริการกรมการตรวจสอบตามหมายเรียกที่ยังมี
ราย บริษัท ศรีนคร ออโต้พาร์ท จำกัด สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ฉะนั้น เพื่อประโยชน์แก่การราชการและตัวท่าน จึงขอให้ท่านไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ๓ ในวันที่ **๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗** เวลา ๑๐.๐๐ น.

ทั้งนี้ หากท่านไม่ไปพบเจ้าพนักงานฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง
ให้ทราบ เจ้าพนักงานฯ จำเป็นต้องดำเนินการตามที่เห็นว่าถูกต้อง ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุมาภรณ์ โชติปัญญา)
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓

หมายเหตุ: - ต้นฉบับหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ ส่งไปยังสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
- สำเนาหนังสือ จำนวน ๑ ฉบับ ส่งไปยังผู้มีสำเนาของผู้ชำระบัญชี
- สำเนาหนังสือ จำนวน ๔ ฉบับ ส่งไปยังผู้มีสำเนาของผู้ถือหุ้น

ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ๒
โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๐๐๙๕ ต่อ ๓๐๖ (กิตติมา)
E-mail: kittima.pegrd.go.th



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ของบริษัท กายูจันดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

ด้วยบริษัท กายูจันดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ผู้ประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าอุเทน
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๖๐ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ให้ประกอบกิจการไฟฟ้าตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทพ ๐๑-๑(๑)/๕๘-๔๐๓
ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สถานประกอบกิจการของบริษัท กายูจันดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าอุเทน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๖๐
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) (จากระบบบิโอมัสน้ำมันปาล์ม) ขนาดกำลังการผลิต
ติดตั้งรวม ๒,๒๕๑๕.๕๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ มีความประสงค์ขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
ดังกล่าวข้างต้น ให้แก่บริษัท วาวิวิซ พาล์มออยล์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๐๘/๑ หมู่ที่ ๑
ตำบลท่าอุเทน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๖๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน กทพ.
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้ที่ฝ่ายอนุญาตประกอบกิจการ
พลังงาน สำนักงาน กทพ. เลขที่ ๓๓๔ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐ หรือโทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๓๐๖ หรือ www.erc.or.th ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชุตติพันธ์ สีธนบดีใหญ่)
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.ไอ.พี.จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ณ สำนักงานเลขที่ 77/75
หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด
1,500,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้
ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศณา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัท เอ.ไอ.พี.จำกัด

(นายสมเกียรติ บัณฑิตเศรษฐีและนางสาววรรณวิมล เสวตสมภพ)
กรรมการ



เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อโกรไทย จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ณ สำนักงานเลขที่
77/75 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในจำนวนหุ้น
ทั้งหมด 300,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงิน
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศณา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัท อโกรไทย จำกัด

(นายสมเกียรติ บัณฑิตเศรษฐีและนางสาววรรณวิมล เสวตสมภพ)
กรรมการ

ROHM AND HAAS CHEMICAL (THAILAND) LIMITED

31 October 2024

Subject: Invitation to Extraordinary General Meeting No. 1/2024
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Carbide Chemical (Thailand) Limited deems it appropriate to hold Extraordinary General Meeting No. 1/2024 to be held on 15 November 2024, at 8:40 a.m., at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and approve the change of authorized director and the change of the authority of the directors; and
3. Other business (if any).

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,

- seal -

x
(Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai)
Director

CARBIDE CHEMICAL (THAILAND) LIMITED

31 October 2024

Subject: Invitation to Extraordinary General Meeting No. 1/2024
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Carbide Chemical (Thailand) Limited deems it appropriate to hold Extraordinary General Meeting No. 1/2024 to be held on 15 November 2024, at 8:20 a.m., at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and approve the change of authorized director and the change of the authority of the directors; and
3. Other business (if any).

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,

- seal -

x
(Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai)
Director

DOW CHEMICAL THAILAND LIMITED

31 October 2024

Subject: Invitation to Extraordinary General Meeting No. 1/2024
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Dow Chemical Thailand Limited deems it appropriate to hold Extraordinary General Meeting No. 1/2024 on 15 November 2024, at 8:00 a.m., at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and approve the change of authorized director and the change of the authority of the directors; and
3. Other business (if any).

Kindly attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,

- seal -

x
(Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai)



บริษัท คานะแพคเกจ (ประเทศไทย) จำกัด
KANEPACKAGE (THAILAND) CO., LTD.

711 Moo 2, T.Kongjig, A.Bang Pa-In, Phranakorn Sri Ayuthaya 13180 Tel.: +66 35 230 434 Fax: +66 35 230 435

KANE PACKAGE (THAILAND) CO., LTD.
31st October 2024

Subject : The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024
Dear : Shareholders of KANE PACKAGE (THAILAND) CO., LTD.

The Board of Directors of the Company has resolved to call the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2024. The Meeting will be held on 8th November 2024 at 10.00 hours at KANE PACKAGE (THAILAND) CO., LTD. The Google Meeting plan will be implemented through an electronic system. The link to attend the meeting will be sent to shareholders via email later.

Agenda1 : To consider and approve sharing dividends with company partners.
Agenda2 : Any other business (If any)

Therefore, we would like to invite the shareholders to attend the meeting on the date, time and place mentioned above. If you are unable to attend the meeting in person, please make a proxy for others to attend the meeting on their behalf.

Sincerely yours,


Mr. Yoshinisa Kaidsa

President- Kanepackage Thailand



บริษัท เอ็มซี ซิปิ่งและเอเยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 205 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศเลิกบริษัท
บริษัท เอ็มซี ซิปิ่งและเอเยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105526005894

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ของบริษัท เอ็มซี ซิปิ่งและเอเยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชีเลขที่ 205 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ปรีชา พงศ์วรนนท์
(นายปรีชา พงศ์วรนนท์)
ผู้ชำระบัญชี

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 18 ซ.อ่อนนุช 35 ต.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณายอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000.- บาท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้

“ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดให้เป็นจำนวน ยี่สิบห้าล้านบาท (25,000,000) แบ่งออกเป็น ห้าแสนหุ้น (500,000) มูลค่าหุ้นละห้าสิบบาท”

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ขอให้ท่านหนังสือมอบอำนาจ และนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายมิน คำแสง
กรรมการผู้จัดการ

B บริษัท บี.บี.เมอร์ชานส์ จำกัด
679-681 ถนนราชวงศ์ 4 แขวงจอมเมือง เขตปทุมวัน 10330
☎ 215-9645, 611-6154-5 📠 โทรสาร 0662-215-9643 e-mail: info@bbm.co.th

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท บี.บี.เมอร์ชานส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 679-681 ต.พระราม 4 แขวงจอมเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณายอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้าง
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

วิวัฒน์ เชาวนุตตชัย เจริญ เชาวนุตตชัย บริษัท บี.บี.เมอร์ชานส์ จำกัด
(นายวิวัฒน์ เชาวนุตตชัย) (นายเจริญ เชาวนุตตชัย) B.B. MERCHANTS CO.LTD.
กรรมการ



ptt
PTT METALSHEET CO., LTD.

บริษัท พีทีที เมทัลชีท จำกัด
PTT METALSHEET CO., LTD.

192 ซ.เอกชัย 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2158-4858 โทรสาร 0-2158-4875
192 ซ.เอกชัย 1 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2158-4858 โทรสาร 0-2158-4875
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ออมทรัพย์) 0-2158-4875

31 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 92 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางเขินเขตบางเขน เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 แต่งกรรมการลาออก
- วาระที่ 2 แต่งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หวัง จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(.....) *Obinson*

นางพรวิมลวิจิตร สิมะวานิชกุล

กรรมการผู้จัดการ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก้าวสู่ปีที่
16

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line



ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์



จ่ายเงินปันผล,
ย้ายสำนักงานใหม่



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองงบการเงิน



เปลี่ยนชื่อบริษัท
แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ



เลิกบริษัท,
เลิกห้าง, ชำระภาษี



แปรสภาพ หจก.
เป็นบริษัทจำกัด



เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท
ควบบริษัท



เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
เข้า-ออก



แก้ไขข้อบังคับ,
แก้ไขวัตถุประสงค์

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयटกรฟथ
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉดถอน, สัมละสาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

214 บาท

ต่างจังหวัด

246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

www.datanews9.com



— อบรมบัญชี —
 เกี่ยวกับ **ภาษี**
 บุคคลธรรมดา
 และนิติบุคคล



ยินดีให้คำปรึกษา...ค่ะ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



www.pjbusiness.net ▶



02 853 3797-8 ▶



pjbusiness ▶



พี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
 กับพี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240